

## ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM

Cộng đồng Công Giáo Việt Nam tại Giáo Phận Orange  
Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Miền Tây Nam Hoa Kỳ  
Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ

Đồng tổ chức Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt nam vào

**Thứ sáu ngày 6 tháng 7 năm 2018**

**Từ 7 PM đến 9pm**

**Tại: Trung Tâm Công Giáo số 1538 N. Century Blvd Santa Ana, CA 92703**

Trong tinh thần hiệp thông với đồng bào tại quê nhà, đặc biệt là những người Công Giáo Việt Nam đang tranh đấu cho nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, rất mong **TOÀN THỂ CỘNG ĐOÀN CÙNG THAM DỰ NGÀY CẦU NGUYỆN TRÊN.**

## TIN GIÁO HỘI

### GIÁC MƠ HOA CHO DÂN TỘC VIỆT NAM

Vài tuần qua tâm trí của phần lớn người Việt, trong cũng như ngoài nước, đều bị chiếm ngự bởi những tin hoàn toàn bất lợi cho sự tồn vong của dân tộc, từ luật An Ninh Mạng đến dự luật Đặc Khu (còn được nhiều người gọi là luật Ban Nước). Tôi đã chứng kiến, trong buổi tối nguyện cầu cho quê hương tại SJ, nhiều người vì quá lo cho tiền đồ tổ quốc đã bật khóc. Nhưng với tôi, đêm hôm đó lại có một giấc mơ thật tốt lành:

- Tôi mơ chính thể Việt Nam thay đổi từ một nước CS độc tài, chuyên chế thành một xứ tự do, dân chủ qua một cuộc cách mạng không đổ máu (như tại Nga năm 1991).

- Tôi mơ có một lãnh tụ (hay một nhóm lãnh đạo) như Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin. Những lãnh tụ tuy xuất thân trong đảng CS nhưng đã nhìn ra những tệ hại của chủ thuyết này. Gorbachev, tuy từng giữ chức vụ cao nhất trong đảng, đã ghét cay ghét đắng CS đến nỗi năm 1999 tại một đại học Thổ Nhĩ Kỳ ông tuyên bố: "Mục tiêu của toàn bộ đời tôi là tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản"(1).

- Tôi mơ những lãnh tụ đảng CS VN bắt chước Gorbachev ngày 22-8-1991: - Tuyên bố từ chức tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. - Yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương tự giải tán.

- Quyết định (qua Xô Viết Tối cao Liên Xô) đình chỉ hoạt động của Đảng Cộng sản Liên Xô.

- Giải thể chính quyền Nhà nước Liên bang, trao quyền cho TT Nga Boris Yeltsin. Để rồi tới cùng ngày cờ đỏ búa liềm bị hạ bệ và thay bằng cờ Nga phát phới trên nóc điện Cẩm Linh.

- Tôi mơ chính quyền những nước tự do dân chủ tích cực giúp cuộc cách mạng không đổ máu tại VN – Như vai trò của các TT Mỹ Ronald Reagan và George Bush (Sr)

- Tôi mơ vai trò hậu thuẫn tích cực của hơn ba triệu người Việt hải ngoại.

- Tôi đặc biệt mơ vai trò can đảm của truyền thông trong và ngoài nước. Một vũ khí vô cùng sắc bén và lợi hại. Năm 1994, nhà văn Yuri Bol-darev (đứng đầu các nhà văn Liên Xô và hèn không kém Tố Hữu của VN), khi nhìn lại tình cảnh của thời kỳ này đã nói: "Trong sáu năm, báo chí Liên Xô đã thực hiện được mục tiêu mà quân đội Đức Quốc xã với hàng triệu quân tinh nhuệ nhất cũng không thể thực hiện được khi xâm lược nước ta, đó là đánh đổ Nhà nước Liên Xô. (2) *xin đọc các tin trên Website: vncatholic.net*

### LỜI HAY Ý ĐẸP

Anh em đừng bao giờ tuyệt vọng về lòng thương xót của Thiên Chúa. (Thánh Benedict)

Cần thông tin/thông báo, liên lạc: Anh Lê Thanh Quang 714-614-3207

Email: thongtincdanaheim@gmail.com

Đặc trách trang nhà <http://www.cddmmtanaheim.org> • Anh Trần Ngọc Khuyến email: admin@cddmmtanaheim.org



## CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM

### GIÁO XỨ ST. BONIFACE – GIÁO PHẬN ORANGE

120 North Janss St., Anaheim, CA 92805-2520

Linh Mục Quản Nhiệm: Trịnh Ngọc Danh

Điện thoại: (714) 956-3110 x130 – Fax: (714) 399-0566

Thầy Phó tế Joseph Minh Tông - Điện thoại: (714) 548-7550

**CHÚA NHẬT XIII QUANH NĂM • NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2018**

### BAN CHẤP HÀNH

Chủ Tịch:	A. Phạm Hiếu	714--553-6639
Phó CT Nội Vụ:	C. Nguyễn Thủy Linh	714-623-0048
PT Phó CT Nội Vụ:	A. Phạm Thiên Triều	714-553-7581
Phó CT Ngoại Vụ:	A. Nguyễn Rinh	714-829-0739
PT Phó CT Ngoại Vụ:	A. Đỗ Minh Tuấn	714-254-0423
Tổng Thư Ký:	A. Lê Thanh Quang	714-614-3207
PT Tổng Thư Ký:	C. Đinh Thanh Hương	714-886-0073
Tổng Thủ Quỹ:	C. Nguyễn Ánh Hồng	714-726-1105
PT Tổng Thủ Quỹ:	C. Phạm Đỗ Hồng Hạnh	714-309-6410

### CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ GIẢI TỘI

Thứ Ba 5:30 PM – 6:30 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh)  
Thứ Bảy 3:30 PM – 4:30 PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

### RỬA TỘI TRẺ EM

**Lớp hướng dẫn:** Chúa Nhật thứ nhất tháng 2, 6, 8, 10, 12 & lễ Phục Sinh lúc 3:30PM tại phòng D (cha mẹ có con em rửa tội và người đỡ đầu bắt buộc phải tham dự lớp này)

**Nghi thức Rửa Tội:** Chúa Nhật thứ hai những tháng nói trên vào lúc 3:30PM trong Nhà Thờ.

**(Ghi chú: xin ghi danh trước một tháng)**

Xin gọi Văn Phòng Giáo Xứ 714-956-3110 hoặc vào trang mạng của Cộng Đoàn Down Load đơn Rửa tội và nộp vào văn phòng Giáo Xứ. Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị

### MỤC VỤ CHUYÊN BIỆT

**Giáo Lý Giới Trẻ & Giáo Lý Tân Tòng:**

Sr. Nguyễn Hồng Rosemary, LHC. 714-956-3110 x 120

**Trao Minh Thánh Chúa:** Xin liên lạc ban Thường Vụ

**Cộng Đoàn**

**Thăm Viếng:** Legiô Mariae Chị Thanh

714-776-0075

**Tang Lễ:** Chị Nguyễn Thị Hiền

714-414-3918

**Việt Ngữ:** cô Katherine Ngọc Anh Đỗ

714-254-0423

**Giúp Lễ:** Paul Lâm

714-579-5857

**Phụ Huynh Học Sinh:**

Cô Hank Ninh

**Thiếu Nhi Thánh Thể:**

Trưởng Christina Vũ

714-478-9983

**Ca Đoàn Hương Việt:**

Anh Nguyễn Ngọc Diệp

714-951-9182

### CHÂN THÀNH TRI ÂN

Cha Quản Nhiệm cùng toàn thể Cộng đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim xin **Chân Thành Tri Ân**

đến Quý Anh, Quý Chị trong ban chấp hành Cộng Đoàn đã hy sinh, công sức giúp cho Giáo Xứ và Cộng Đoàn trong nhiều nhiệm kỳ vừa qua,

Nguyện xin Thiên Chúa cùng Đức Mẹ Mông Triệu ban nhiều hồng ân đến quý vị và gia quyến.

**TẠ ƠN CHÚA \*\* TẠ ƠN CHÚA**

### CHÚC MỪNG

### BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐOÀN

Cha Quản Nhiệm cùng toàn thể Cộng Đoàn dân Chúa. Chúc Mừng đến

**Tân Ban Chấp Hành Cộng Đoàn.**

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mông Triệu luôn luôn gìn giữ quý Anh quý Chị trên con đường phục vụ.

### HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Cha Quản Nhiệm và Ban Chấp Hành Cộng Đoàn Kính Mời các Ban Ngành, Hội Đoàn, Phong Trào và tất cả quý vị đang sinh hoạt trong Cộng Đoàn sắp xếp thời gian đến tham dự buổi họp HĐMV vào

**Chúa Nhật ngày 08, tháng 7 năm 2018  
lúc 7:45AM**

Tại phòng D, để chuẩn bị cho **Lễ Bỏ mạng** và các sinh hoạt của cộng đoàn trong những tháng tới.

**Vì mục đích chung của Cộng Đoàn  
rất mong Quý Vị tham dự đông đủ Kính Mời.**



## CẦN THỢ GẶT

“ Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”. Ơn cứu độ của Thiên Chúa đổ xuống cho hết mọi người như cánh đồng lúa chín. Mùa lúa chín là thời gian đã viên mãn: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Công việc gấp rút. Hôm nay Chúa sai 72 môn đệ lên đường làm nhiệm vụ thợ gặt. Nhiệm vụ của thợ gặt là loan báo mùa cứu độ đã đến gần.

Công việc của thợ gặt không dễ dàng thoải mái, nhưng đầy khó khăn trở ngại. Nơi cánh đồng truyền giáo ấy, có những tâm hồn khao khát đi tìm chân lý, đi tìm ơn cứu rỗi, nhưng cũng có những người không tin, có những thế lực chống đối, thù ghét như lời Chúa cho thấy: “ Nay Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.” vì thế phải đi từng hai người một để nương tựa giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Trước khi lên đường, Chúa đã dặn dò thợ gặt phải chuẩn bị gì về vật chất và tinh thần?

Về vật chất, hành trang của thợ gặt không cồng kềnh đủ thứ để phục vụ nhu cầu vật chất, nhưng ra đi trong một tinh thần nghèo khó: đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Thật khó thuyết phục người khác thực hành tinh thần khó nghèo khi người rao giảng Tin Mừng lại không thực hành điều họ nói.

Đừng chào hỏi ai dọc đường, cũng đừng đi hết nhà này đến nhà khác. Công việc truyền giáo không phải là một lễ hội để cưỡi ngựa xem hoa, lân la chuyện trò hết người này đến người khác, nhưng phải chú tâm vào công việc chính yếu, chú tâm đến nhu cầu của người khác.

Về tinh thần, người môn đệ phải có sự bình an nơi Thiên Chúa, thấm nhuần Tin Mừng của Ngài. Bình an là hành trang quan trọng. Vào bất cứ nhà nào, điều đầu tiên Chúa dạy các môn đệ là chúc” Bình an cho nhà này.” Bình an là sự cởi mở, tình bạn hữu, sự bao dung, thiện chí. Đó là thứ bình an phá vỡ những rào cản, nghi kỵ, sợ hãi, thiên kiến. Đem đến cho người khác bình an là chấp nhận thực trạng của họ. Người chúng ta cần làm hòa không phải là những người thân thiện, nhưng là những người thù địch chống đối chúng ta. Để được như vậy, người môn đệ của Chúa phải thấy những khao khát, những nhu cầu tinh thần và vật chất của họ. Người bệnh tật thì Chúa đã cho họ có quyền năng chữa lành, người

có khắc khoải về tinh thần thì đã có Tin Mừng của Ngài. Thỏa mãn được những khát vọng của người khác là đã đem đến cho họ sự bình an. Để có bình an, trước hết chúng ta phải có bình an, thứ hai chúng ta muốn chia sẻ bình an và thứ ba người ta chịu tiếp nhận bình an. Ai cố chấp, không tiếp nhận sự bình an thì hãy ra giữa công trường giữ bụi mà đi, nhưng cũng đừng quên cho họ biết: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.

Người thợ gặt không phải là người làm thuê, vì thế không đòi tiền công, cho gì ăn nấy : sống hòa đồng, không kiêu cách, không đòi hỏi được tiếp đãi đặc biệt, không chờ cung phụng.

Công việc truyền giáo không phải chỉ là nhiệm vụ của 12 tông đồ ngày xưa hay các giám mục, linh mục, tu sĩ ngày nay mà là 72 môn đệ, biểu tượng cho một số đông. Số đông ấy là mỗi người trong chúng ta hôm nay đi đến các thành, các nơi để loan báo Triều Đại Thiên Chúa đã gần đến: đó là chính Đức Kitô chịu chết và phục sinh trong vinh quang. Sứ vụ của các môn đệ là phát triển, mở rộng

sứ vụ của chính Đức Giêsu đã loan báo. Hơn ai hết, thợ gặt hôm nay phải trở nên giống Đức Kitô: hiền lành và khiêm nhường. Hàng trang của người môn đệ của Đức Kitô hôm nay là sống theo lời Thánh Phaolô đã viết cho tín hữu Galat: “ Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài Thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta! Nhờ thập giá Người, thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá với tôi, và tôi đối với thế gian. Quả thật, cất bì hay không cất bì chẳng là gì cả, điều quan trọng là trở nên một thụ tạo mới.”( Gl 6:14-15)

*LM Trịnh Ngọc Danh*

## PHONG TRÀO CURSILLO

“Phong Trào Cursillo Liên Nhóm Anaheim sẽ họp Ultreya Liên Nhóm từ 7:45 AM đến 9:30 AM sáng Chúa Nhật ngày 8 tháng 7 năm 2018 tại phòng họp Guadalupe ở dưới hầm nhà Thờ.

Thân mời quý anh chị Cursillistas và các bạn muốn tìm hiểu Cursillo đến tham dự đông đủ để chia sẻ cảm nghiệm và đời sống phục vụ trong tinh thần Cursillo, đồng thời để biết tin tức liên quan đến sinh hoạt của Phong Trào và Liên Nhóm.”

De Colores.



## VƯỜN CẦU NGUYỆN Tháng 07 tuần thứ 1 cầu cho GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN

### Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...

Tất cả gia đình ân nhân đã và đang đóng góp cho các sinh hoạt của giáo xứ và cộng đoàn

Tất cả quý Ông Bà Anh Chi em trong Cộng Đoàn đang ốm đau bệnh tật, hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn, luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa, và vững tin theo thánh ý Chúa



### LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ TUẦN TỚI

Thứ Ba 03-07-2018	Kinh nguyện	6:30PM
	Thánh Lễ	7:00PM
Thứ Sáu đầu tháng 06-07-2018	Thánh Lễ	8:00PM
Thứ Bảy 07-07-2018		6:30PM

#### Dâng Của Lễ

Thứ Bảy 07/7/2018 Hội Bà Mẹ Công Giáo  
Thứ Bảy 14/7/2018 Hội dòng Đa Minh

**KÍNH MỜI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA THAM DỰ THÁNH LỄ THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN NÀY NGÀY 06-07-2018 LÚC 8:00PM ĐỂ CÙNG CỘNG ĐOÀN TÔN VINH THÁNH TÂM CHÚA**

### TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ

Trong Thánh Lễ Chúa Nhật tuần trước  
**\$20,273.95 và 33 phong bì đã đóng góp qua hệ thống điện tử**  
Xin chân thành cảm ơn quý cụ, quý ông bà và anh chị em.

### THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ Ghi Danh Học Giáo Lý Trẻ Em:

Chương Trình Giáo Lý sẽ nhận đơn ghi danh cho niên học 2018-2019 cho các trẻ em tuổi từ 6 đến 18.

**Vào 2 Thứ Bảy, ngày 4 và 18 tháng 8 từ 1:30 PM – 5:30 PM tại Phòng B.**

Trong 2 ngày này cũng có ghi danh cho chương trình sinh hoạt **Thiếu Nhi và học Việt Ngữ.**



**XIN CỘNG ĐOÀN LƯU Ý**  
**TRONG MÙA HÈ CÁC EM THIẾU NHI KHÔNG SINH HOẠT, XIN QUÍ CỤ QUÍ ÔNG BÀ ANH CHI EM LÊN PHÍA TRÊN CÁC HÀNG GHẾ ĐÀU, ĐỂ THAM DỰ THÁNH LỄ ĐƯỢC THÊM LONG TRỌNG VÀ SÓT SÁNG**

### HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

HCBMCG sẽ có buổi họp mặt vào tuần tới Thứ Bảy ngày 07 tháng 07 năm 2018 lúc 5:00 PM chiều tại phòng Bethany Hall. Thân mời tất cả các hội viên HCBM-CG tham dự buổi họp mặt cho đông đủ.  
*Ban Trị Sự HCBMCG kính mời.*

### ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM

Đoàn LMTT sẽ có buổi họp thứ Bảy đầu tháng, ngày 7 tháng 7 năm 2018 vào lúc 5 giờ chiều ở phòng Guadalupe.

Xin kính mời quý đoàn viên cùng quý gia trưởng đến tham dự đông đủ.  
*BTS Đoàn LMTT xin trân trọng thông báo.*

### CHÚC MỪNG TRƯỜNG VIỆT NGỮ PHAN BỘI CHÂU

Vừa có Tân Hiệu Trường  
Cô Katherine Ngọc Anh Đỗ

Nhà Trường cũng Cần thêm giáo viên cho niên khoá tới. Xin các Anh, Chị, Em trong và ngoài cộng đoàn yêu mến Tiếng Việt và có tinh thần duy trì, bảo tồn ngôn ngữ hãy mạnh dạn giúp Trường Việt Ngữ Phan Bội Châu.

Mọi chi tiết xin liên lạc 714-254-0423

### ĐỒI PHIẾU ĐI CHỢ

Xin vui lòng liên lạc:

Chị Chín..... (714) 745-8821  
Chị Thẩm..... (714) 632-5786  
Chị Quý..... (714) 530-1623  
Chị Thục..... (657)345-0682  
Chị Hồng..... (714) 926-3400